



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพนทราย โทร. ๐ ๔๓๕ ๙๕๐ ๗๓

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔/พิเศษ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ต้นเรื่อง

ด้วย โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่เกิดขึ้นให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เห็นควรจัดทำประกาศโรงพยาบาลโพนทราย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ บันทึกแจ้งเวียน และหนังสือฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(นายประภาส คลังบุญวาสน์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายนิสิต บุญอะริ้ว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโพหนองทราย วัน/เดือน/ปี : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
หัวข้อ: หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพหนองทราย เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพหนองทราย เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล จักริช ลาภรัตน์วิทยา นายจักริช ลาภรัตน์วิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง ประภาส คลังบุญวาสน์ นายประภาส คลังบุญวาสน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จิรันธนิน ประสารกุลนันท์ (นายจิรันธนิน ประสารกุลนันท์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	